

Số: /BC-HĐND

Bạch Thông, ngày tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-HĐND ngày 12/9/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2023, Thường trực HĐND huyện báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 (số liệu tính đến hết tháng 9/2023), như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA HĐND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

1. Cấp huyện: HĐND huyện Bạch Thông được cử tri bầu ngày 23/5/2021, tổng số đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 là 27 đại biểu (thiếu 03 đại biểu so với ấn định)¹. Tính đến hết tháng 9/2023 số đại biểu HĐND huyện còn 23 đại biểu (chuyển công tác 02 đại biểu, từ trần 01 đại biểu; bãi nhiệm 01 đại biểu).

Thường trực HĐND cấp huyện: Gồm 04 người, Chủ tịch HĐND huyện hoạt động kiêm nhiệm; 01 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội và Trưởng Ban Pháp chế đều hoạt động kiêm nhiệm. Về trình độ chuyên môn: Sau đại học 01 đại biểu, chiếm tỷ lệ 25%; đại học 03 đại biểu, chiếm tỷ lệ 75%. Trình độ lý luận: Cao cấp 04 đại biểu, đạt 100%. Dân tộc thiểu số: 02 đại biểu. Tái cử: 02 đại biểu.

Các Ban HĐND huyện: HĐND huyện có 02 Ban, gồm Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện. Mỗi ban HĐND huyện gồm có Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng ban ban hoạt động chuyên trách và 03 Ủy viên là các đại biểu HĐND huyện công tác tại các cơ quan liên quan và các xã, thị trấn (riêng Ban Pháp chế hiện nay đang khuyết Phó Trưởng ban).

Tổ đại biểu HĐND huyện: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 về việc thành lập các Tổ đại biểu HĐND huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó thành lập 04 Tổ đại biểu, cơ cấu gồm: Tổ trưởng, 01 Tổ phó, 01 Thư ký và các tổ viên, số lượng tổ viên tùy thuộc vào đơn vị bầu cử.

¹ Cơ cấu đại biểu gồm: 20 đại biểu nam, 07 đại biểu nữ; dân tộc thiểu số 22 người, đạt 81,48%; tái cử 13 người, đạt 48,15%; trình độ: sau Đại học 02 người đạt 7,41%; Đại học 24 người đạt 88,89%; dưới Đại học 01 người đạt 3,7%; trình độ lý luận: Cử nhân 01 người đạt 3,7%; Cao cấp 15 người đạt 55,56%; Trung cấp 11 người đạt 40,74%.

2. Đối với Cấp xã: Tổng số đại biểu được bầu từ đầu nhiệm kỳ là 233 người. Tính đến hết tháng 9/2023 số đại biểu cấp xã còn 220 đại biểu, giảm 13 đại biểu (*trong đó: Miễn nhiệm 2, thôi làm NVDB: 8; Từ trần 01; Bãi nhiệm 02*).

Ban của HĐND cấp xã gồm Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND, mỗi ban có Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG

1. Về tổ chức kỳ họp

Công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ 02 cấp quan tâm phối hợp thực hiện. Các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp với các cơ quan soạn thảo, tổ chức thẩm tra theo luật định. Các Nghị quyết của HĐND 02 cấp đã tập trung cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát tình hình kinh tế địa phương.

Việc tổ chức kỳ họp HĐND được đảm bảo theo luật định. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND chủ trì tổ chức phiên họp mở rộng để thống nhất chương trình, nội dung kỳ họp. Căn cứ thông báo kết luận phiên họp Thường trực HĐND, UBND cùng cấp phân công, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân chủ động xây dựng các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết được quan tâm, đổi mới. Thường trực HĐND phân công các Ban thẩm tra ngay từ khâu đề nghị xây dựng nghị quyết, các Ban HĐND đã chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành khảo sát, nắm tình hình thực tế tại cơ sở trước khi tiến hành thẩm tra. Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, Thường trực HĐND phân công 01 Ban chủ trì phối hợp với các ban khác để thẩm tra.

Trong 9 tháng, Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã đã tổ chức thành công các kỳ họp bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Theo đó, HĐND huyện tổ chức 03 kỳ họp (*01 thường lệ, 01 chuyên đề; 01 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất*), thông qua 17 nghị quyết^[2]. HĐND cấp xã tổ chức 21 kỳ họp (*14 thường lệ và 07 kỳ họp chuyên đề*), thông qua 80 nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Tại các kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND hai cấp đã dành thời gian nghiên cứu và có ý kiến xem xét, thảo luận các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết và thể hiện chính kiến rõ ràng khi thông qua các nghị quyết.

Ngoài việc quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, cơ sở, HĐND cấp huyện, cấp xã còn ban hành nhiều nghị

^[2] Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua 04 nghị quyết; Kỳ họp thứ tám (*kỳ họp chuyên đề*) thông qua 03 nghị quyết; Kỳ họp thứ chín thông qua 10 nghị quyết.

quyết chuyên đề, quyết định những nội dung quan trọng về chủ trương, biện pháp nhằm huy động tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ngay khi kết thúc kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn khẩn trương hoàn thiện và ban hành các nghị quyết để gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan. Các nghị quyết của HĐND được các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã phổ biến, tuyên truyền đến cử tri; UBND cùng cấp tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện; UBMTTQVN vận động các tổ chức thành viên của mặt trận tuyên truyền nội dung các nghị quyết của HĐND.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm và triển khai thực hiện, cụ thể:

2.1. Giám sát tại kỳ họp

Hoạt động giám sát tại kỳ họp luôn được Thường trực HĐND 02 cấp thực hiện thường xuyên, thông qua việc xem xét các báo cáo công tác của UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự (*đối với cấp huyện*) theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Việc thảo luận các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND và các cơ quan chức năng giúp HĐND nắm được tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chịu sự giám sát, qua đó yêu cầu kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

2.2. Giám sát, khảo sát giữa hai kỳ họp

Hoạt động giám sát, khảo sát giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND, các Ban HĐND 02 cấp thực hiện. Thường trực HĐND thường xuyên chỉ đạo, điều hòa hoạt động giữa các Ban HĐND trong việc xây dựng kế hoạch để hoạt động hiệu quả. Kế hoạch giám sát, khảo sát được Thường trực HĐND, các Ban HĐND 02 cấp gửi đến đối tượng giám sát và cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức 08 cuộc giám sát chuyên đề (*trong đó: Thường trực HĐND 01 cuộc; Ban Pháp chế 02 cuộc; Ban KT-XH 01 cuộc; Tổ đại biểu HĐND 04 cuộc*) và 02 cuộc khảo sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện [3].

[3]- Thường trực HĐND huyện giám sát Giám sát việc thực hiện các kiến nghị đối với HĐND, UBND cấp xã (*theo Báo cáo số 188/BC-TTHĐND ngày 01/12/2021 của Thường trực HĐND huyện*) và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp (*theo Kế hoạch số 101-KH/HU ngày 16/3/2022 của BTV Huyện ủy*).

- Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức 02 cuộc giám sát: Giám sát việc công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và quý 1 năm 2023. Giám sát việc giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã Dương Phong.

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức 01 cuộc giám sát: Giám sát việc thực hiện nguồn vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia do xã làm chủ đầu tư.

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức 02 cuộc khảo sát: 01 cuộc khảo sát phục vụ kỳ họp thứ 8 (*kỳ họp chuyên đề*) HĐND huyện; 01 cuộc khảo sát về một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

- 04 Tổ đại biểu HĐND huyện: Giám sát về công tác xử phạt vi phạm hành chính.

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã tổ chức được 20 cuộc giám sát chuyên đề ^[4] (trong đó: HĐND 08 cuộc, TT HĐND 05 cuộc; 02 Ban HĐND các xã, thị trấn 07 cuộc). HĐND một số xã, thị trấn quan tâm thực hiện tốt hoạt động giám sát chuyên đề (thị trấn Phú Thông, Tân Tú, Cẩm Giàng, Vi Hương); có HĐND, Thường trực HĐND xã chưa tổ chức cuộc giám sát chuyên đề (Vũ Muộn, Dương Phong, Nguyễn Phúc; Sỹ Bình).

Có thể khẳng định chương trình hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND 02 cấp đã được triển khai thực hiện khá tốt, nhất là cấp huyện, thực hiện có trọng tâm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Việc theo dõi thực hiện kiến nghị sau giám sát nhìn chung đã được Thường trực HĐND quan tâm. Ngoài ra, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND còn tích cực tham gia các cuộc giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, cấp huyện khi được mời.

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

- Hoạt động tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ, chuyển ý kiến kiến nghị cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết (*Cấp huyện TXCT tại 05 điểm, có gần 256 cử tri tham gia, tiếp thu và chuyển hơn 28 ý kiến, kiến nghị đến UBND huyện xem xét giải quyết, trả lời công dân theo đúng thẩm quyền; HĐND cấp xã tổ chức TXCT tại 48 điểm thôn, tổ phổ với hơn 1.400 lượt cử tri (một xã không báo cáo số liệu cử tri)*). Công tác giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị được Thường trực HĐND đôn đốc, thực hiện. Tuy nhiên hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề chưa được các xã, thị trấn quan tâm, thực hiện.

- Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Được Thường trực HĐND 02 cấp duy trì thường xuyên. Trong 9 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện nhận được 02 đơn phản ánh, kiến nghị của công dân; sau khi xem xét nội dung Thường trực HĐND huyện đã chuyển đến cơ quan chức năng xử lý trả lời công dân theo đúng thẩm quyền. Thường trực HĐND cấp xã không nhận được đơn thư, phản ánh kiến nghị của công dân.

4. Các hoạt động Thường trực HĐND

^[4] Nội dung giám sát chuyên đề chủ yếu: Giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện đề án chăn nuôi trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Giám sát việc triển khai thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi năm 2023; Giám sát việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị cử tri của UBND; Giám sát công tác thu nộp phí và lệ phí của địa phương; Giám sát việc thực hiện rà soát, bổ sung hương ước, quy ước thôn bản; giám sát hoạt động của trung tâm học tập công đồng; việc thực hiện Luật trẻ em...

Thường trực HĐND duy trì các hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp HĐND, như: Tổ chức các phiên họp để xem xét, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được giao; cho ý kiến đối với những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do UBND cùng cấp trình; điều hoà hoạt động của các Ban HĐND trong việc giám sát, khảo sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Riêng đối với Thường trực HĐND huyện còn thực hiện một số nội dung sau: Tổ chức 01 hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND về thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình MTQG trên địa bàn. Sau giải trình, đã ban hành Thông báo kết luận giao UBND huyện và các cơ quan liên quan thực hiện kết luận. Ban hành 12 văn bản cho ý kiến đồng ý đối với các tờ trình của UBND cùng cấp về việc điều chỉnh thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tham dự hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố tại Ba Bể. Tổ chức đoàn công tác của HĐND huyện đi học tập kinh nghiệm HĐND tại một số tỉnh miền Tây Nam bộ theo kế hoạch...

5. Môi liên hệ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với các cơ quan, tổ chức hữu quan

5.1. Đối với Cấp ủy

Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, Đảng ủy, kịp thời thực hiện chế độ thông tin, báo cáo giữa Thường trực HĐND với cấp ủy Đảng cùng cấp. Đối với những vấn đề quan trọng, Thường trực HĐND đã báo cáo cấp ủy cho ý kiến trước khi trình kỳ họp HĐND. Do vậy, các nghị quyết HĐND ban hành đều đảm bảo phù hợp với chủ trương và cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy cùng cấp, đúng chính sách pháp luật của nhà nước. Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân công tác ở khối Đảng và Đoàn thể, nhờ đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp hoạt động của Hội đồng nhân dân được tăng cường, đạt hiệu quả.

5.2. Đối với UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Căn cứ vào Quy chế phối hợp, Thường trực HĐND 02 cấp luôn có sự phối hợp trong việc chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình, hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp và tổ chức kỳ họp HĐND. Trong quá trình xây dựng và chuẩn bị các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND, UBND đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung khá đầy đủ, tổ chức thẩm định theo thẩm quyền.

Giữa Thường trực HĐND với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp thực hiện phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, trong hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

của công dân; công tác giám sát; giải quyết công việc giữa hai kỳ họp...đều thực hiện khá tốt.

5.3. Đối với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Thường trực HĐND huyện thường xuyên giữ mối quan hệ đối với hoạt động của các cơ quan đóng trên địa bàn thông qua việc thẩm tra, xem xét các báo cáo hoạt động được trình tại các kỳ họp. Hằng năm, trình HĐND huyện ban hành nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, công tác Thi hành án để làm căn cứ triển khai, tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi để đoàn Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ theo Luật định, trên cơ sở Nghị quyết số 1213/2016/UBTVQH13 ngày 13/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân.

5.4. Đối với Thường trực HĐND cấp xã

Thường trực HĐND huyện thường xuyên định hướng, giúp đỡ Thường trực HĐND cấp xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, nhằm thực hiện tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 9 tháng, công tác của Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã cơ bản thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị kỳ họp, tổ chức kỳ họp và ban hành nghị quyết đạt chất lượng, nội dung các kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hoạt động giám sát của HĐND 02 cấp tiếp tục được thực hiện, duy trì tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND. Công tác phối hợp được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác của HĐND. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được thực hiện thường xuyên. Các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND có nhiều cố gắng thực hiện quyền, trách nhiệm của mình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác của Thường trực HĐND 02 cấp vẫn còn một số hạn chế:

- Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với các Ban HĐND có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời.

- Vẫn còn có HĐND, Thường trực HĐND một số xã chưa tổ chức giám sát chuyên đề; việc giám sát thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND chưa thường xuyên. Hoạt động giám sát, thẩm tra của Ban HĐND một số xã chất lượng, hiệu quả chưa cao.

- Hoạt động tiếp xúc cử tri mặc dù đã được đổi mới, tuy nhiên tiếp xúc theo chuyên đề, theo đối tượng còn ít. Việc đơn đốc giải quyết các kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND có lúc, có nơi thiếu sát sao.

- Thường trực HĐND cấp xã chưa tổ chức được hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM

1. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND. Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Duy trì công tác của Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp. Tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ HĐND.

2. Hoàn thành kế hoạch giám sát, khảo sát năm 2023 theo thẩm quyền. Tham gia các cuộc khảo sát, giám sát của cấp trên khi được mời.

3. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp.

4. Tích cực nắm cơ sở, chú trọng việc tiếp xúc với cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, chế độ thông tin báo cáo.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023./.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy:

- Đại biểu dự Hội nghị giao ban;

Gửi bản điện tử:

- TT HĐND huyện;

- LĐ UBND huyện;

- Các vị đại biểu HĐND huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- LĐ VP HĐND-UBND huyện;

- Lưu: VT, HĐND.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Hà